

Hãng dịch vụ Internet Mo đã vén màn bí mật về Chrome OS và trình điều khiển máy tính chuyên hệ điều hành này với thời gian khởi động chỉ 7 giây.

Với Chrome, Google không có ý định xây dựng một phiên bản mới của Windows. Họ hướng người dùng đến với điều khiển toán máy chủ, hay còn gọi là điều khiển toán đám mây (cloud computing). Trong đó, các chương trình không được cài đặt trên máy tính mà được truy cập qua trình duyệt, còn dữ liệu của người sử dụng sẽ nằm trên máy chủ Internet hơn là được lưu trong PC.

Dù cloud computing là một khái niệm mới, đa số người dùng Internet đã tiếp cận những dịch vụ này như e-mail, album ảnh và bản đồ số. Sundar Pichai, Phó giám đốc quản lý sản phẩm của Google, khẳng định mục tiêu của hệ điều hành trên PC sẽ biến thành hệ điều hành web.

Trong khi Microsoft và nhiều hãng khác tin các hệ điều hành đám mây sẽ tồn tại song song với phiên bản cài trong máy tính, Google lại tuyên bố hệ điều hành web sẽ thay thế hoàn toàn các chương trình desktop.

Những hệ thống đầu tiên chuyên Chrome OS sẽ là máy tính nhỏ, giá rẻ như netbook và sẽ không cài đặt bất cứ phần mềm desktop nào ngoài trình duyệt Chrome. Giới phân tích nhận định hệ điều hành mới của Google vẫn lâu dài sẽ là mối đe dọa lớn với Microsoft. Tuy nhiên, tập đoàn phần mềm Mo cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn và họ đã có một số dự án liên quan đến cloud computing.

Đội điều khiển của Microsoft cho rằng "Chrome vẫn đang trong giai đoạn sơ khai" trong khi "khách hàng đã lên tiếng ủng hộ cách thức hoạt động của Windows 7". Ngoài ra, tập đoàn giám đốc Steve Ballmer cho biết doanh số của Windows 7 đang vượt qua mọi phiên bản Windows trước đó.

## Hình ảnh đầu tiên về hệ điều hành Google OS

Written by Administrator

Saturday, 28 November 2009 00:15 - Last Updated Thursday, 02 June 2011 13:46

---

Máy tính đầu tiên trang bị Chrome OS có thể khởi động trong 7 giây và Google đang tìm cách để hệ thống khởi động nhanh hơn nữa. Mã nguồn Chrome đã được cung cấp cho công đồng để các nhà phát triển, còn máy tính sử dụng hệ điều hành này phải mất năm nữa mới xuất hiện.